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CYD BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD 
CYMRU

Dydd Iau 10fed Mehefin 2021 am 2pm – cyfarfod rhithiol trwy gyfrwng gwasanaeth 
fideo gynadledda Webex 
___________________

YN BRESENNOL:

Cynghorydd Brian Jones (Is gadeirydd) Cyngor Sir Ddinbych
Cynghorydd Greg Robbins (Cadeirydd) Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cynghorydd Glyn Banks Cyngor Sir y Fflint
Cynghorydd Catrin Wager Cyngor Gwynedd 
Cynghorydd Julian Thompson-Hill Cyngor Sir Ddinbych

HEFYD YN BRESENNOL:
Cyngor Sir y Fflint
Colin Everett (Prif Weithredwr Arweiniol)
Gareth Owens (Prif Swyddog (Llywodraethu))
Tina Roberts (Cyfrifydd Prosiect)
Gill Ainscow (Swyddog Gweinyddol Parc Adfer)
Katie Wilby (Prif Swyddog (Strydoedd a Threfnidiaeth))

Cyngor Sir Ddinbych
Alan Roberts (Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu)

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Andrew Wilkinson (Pennaeth Gwasanaethau Bro)

Cyngor Gwynedd
Steffan Jones (Pennaeth Priffyrdd a Threfol) 
Cyngor Sir Ynys Môn
Meirion Edwards (Prif Swyddog Rheoli Gwastraff)

Prosiect Trin Gwastraff Gwedilliol Gogledd Cymru
Steffan Owen (Rheolwr Contract Rhanbarthol)

1. YMDDIHEURIADAU 

Nodwyd gan Meirion Edwards bod y Cynghorydd Richard Dew yn cael 
trafferthion ymuno â’r system Webex a’i fod yn ymddiheuro ond am geisio 
ymuno.

Tony Ward (Cyngor Sir Ddinbych), Tara Dumas (Cyngor Sir Ddinbych)

2. DATGAN DIDDORDEB

Ni wnaed unrhyw ddatganiad o ddiddordeb. 
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3. ETHOL CADEIRYDD AC IS GADEIRYDD AR GYFER Y PWYLLGOR

Enwebodd y Cynghorydd Catrin Wager y Cynghorydd Greg Robbins ar gyfer 
swydd Cadeirydd y Cyd Bwyllgor gyda’r Cynghorydd Julian Thompson-Hill 
yn eilio.

Enwebodd y Cynghorydd Catrin Wager y Cynghorydd Brian Jones ar gyfer 
swydd Is Gadeirydd y Cyd Bwyllgor gyda’r Cynghorydd Glyn Banks yn eilio.

PENDERFYNWYD:

(a) Ethol y Cynghorydd Greg Robbins yn Gadeirydd y Cyd Bwyllgor;  
(B) Ethol y Cynghorydd Brian Jones yn Is Gadeirydd y Cyd Bwyllgor 

4. DERBYN COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL

      Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cyd Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd 
      Cymru a gynhaliwyd ar 29ain Ionawr 2021 ar gyfer eu derbyn. Derbyniwyd 
      hwy fel cofnod cywir.

PENDERFYNWYD: 

     Derbyn cofnodion cyfarfod Cyd Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd 
Cymru a gynhaliwyd ar 29ain Ionawr 2021 fel cofnod cywir.

5. MATERION YN CODI O’R COFNODION

Nid oedd unrhyw fater yn codi o’r cyfarfod blaenorol.

6. CYFRIFON BLYNYDDOL

Aeth Steffan Owen drwy’r Cyfrifon Blynyddol ac amlygu bod y dull o gyfrifo’r 
prosiect wedi newid yn dilyn adolygiad gan Gyngor Sir y Fflint i gynnwys 
costau gwasanaethu’r Cyd Bwyllgor yn unig.  

Ni wnaed unrhyw sylwadau.

PENDERFYNWYD: 

(a) Derbyn yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn hyd at 31ain 
Mawrth 2021.



NWRWTPNWRWTP
NorthNorth  WalesWales  ResidualResidual  WasteWaste  TreatmentTreatment  ProjectProject  

7. ADRODDIAD DIWEDDARU GWASANAETHAU

Aeth Steffan Owen (SO) drwy’r Adroddiad Diweddaru Gwasanaethau gan 
nodi bod danfon gwastraff i’r safle wedi parhau heb unrhyw broblemau 
sylweddol nac ailadroddus a nodi hefyd bod hyn yn ystod epidemig Cofid-19. 
Mae’r peiriant hefyd yn perfformio’n dda iawn o ran effeithiolrwydd, allyriadau 
ayyb gydag allyriadau yn sylweddol ïs na’r lefelau a ganiateir.

Amlinellodd SO fe yr oedd y tueddiad o dunelledd uchel wedi parhau a’r 
dunelledd wedi cynyddu rhwng 2020 a 2021 o gymharu â’r lefelau cynt.

Gofynnodd y Cynghorydd Catrin Wager pa mor fuan y byddai awdurdodau 
yn derbyn data defnyddiol.

Nodwyd gan y Cynghorydd Greg Robbins y byddai diweddariad misol yn 
ddefnyddiol.

Gofynnodd y Cynghorydd Glyn Banks pam bod y cyfnod cau blynyddol ar 
gyfer cynnal a chadw wedi ei gynnal ym mis Mehefin eleni. Nodwyd gan SO 
mai Mehefin yw’r mis sydd wedi ei glustnodi ar gyfer y cyfnod cau blynyddol, 
fe’i symudwyd i fis Medi yn 2020 oherwydd bod cyfyngiadau Cofid wedi 
amharu ar argaeledd contractwyr ayyb. Ym mis Mehefin y caiff ei gynnal o 
hyn allan.

Amlinellodd SO y cynlluniau bod holl wastraff Awdurdodau sy’n Bartneriaid 
yn cael ei ddanfon i Barc Adfer yn ystod y cyfnod cau ac na ddylid bod 
unrhyw amhariad ar ddanfoniadau. Amlinellodd hefyd y cynlluniau wrth gefn 
oedd mewn lle rhag ofn y byddai’n rhaid ail gyfeirio gwastraff, gan 
ddefnyddio tirlenwi fel y dewis olaf yn unig, pe byddai’r holl safleoedd wrth 
gefn yn methu â derbyn y gwastraff.  

Nodwyd gan SO bod Parc Adfer yn gweithio’n dda a bod yr allyriadau o fewn 
y terfynnau a ganiateir, gan gynnwys deunydd gronynnol PM2.5.

Hysbysodd SO yr Aelodau bod lefelau ailgylchu lludw tua 21.7%, sef tua’r 
hyn a ddisgwylid. Roedd hyn yn golygu ychwanegu tua 7% at lefelau 
ailgylchu awdurdodau unigol.  

Holodd y Cynghorydd Glyn Banks - os yw 21% yn cael ei ailgylchu, beth 
sydd yn digwydd i’r 78-79% sydd yn weddill? Ymatebodd SO bod y broses 
yn lleihau cyfaint a phwysau y gwastraff trwy ei drawsnewid yn wres ar gyfer 
cyhyrchu trydan. Lludw yw’r hyn sydd yn weddill. 

PENDERFYNWYD: 

(a) Nodi cynnwys yr adroddiad.. 

8. ADRODDIAD MEYSYDD DATBLYGU
Aeth Steffan Owen drwy’r adroddiad fel y cyhoeddwyd ef, gan roi cefndir i rai 
o’r meysydd datblygu sydd yn berthnasol i safle Parc Adfer a’r ardal o’i 
gwmpas. 
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Roedd y rhain yn cynnwys y defnydd o wres o Barc Adfer, a nodwyd gan SO 
y byddai astudiaeth yn cael ei chomisiynu ar y defnydd o wres – a allai 
gynyddu effeithiolrwydd y peiriant yn ogystal â chynhyrchu incwm 
ychwanegol.

Hefyd, amlinellodd SO brosiectau eraill y tu allan i Barc Adfer, megis gorsaf 
reilffordd Parc Glannau Dyfrdwy a Hyb Heidrogen Glannau Dyfrdwy. Nodwyd 
ganddo bod y ddau brosiect wedi cysylltu’n bositif gyda Pharc Adfer ac 
Enfinium.

Nodwyd gan CE y byddai’r prosiect heidrogen yn brosiect arbennig i 
arddangos y modd y gellir defnyddio technoleg ar gyfer cerbydau cyhoeddus 
a masnachol ar draws y rhanbarth. Ychwanegodd mai  KW yw’r swyddog 
arweiniol ac y byddai yn gam positif iawn pe gallai Parc Adfer fod yn 
ffynhonnell ynni ar gyfer heidrogen.

Gofynnodd y Cynghorydd Brian Jones os oeddem mewn trafodaeth gyda 
Chynghrair Dyfrdwy Mersi.

Atebodd CE ein bod, a bod hyn yn golygu gweithio traws rhanbarthol.

Gofynnodd y Cynghorydd Glyn Banks os y gellid defnyddio’r rheilffordd ar 
gyfer cario gwastraff i’r safle.

Ymatebodd SO bod hyn yn bosibl a bod y safle wedi ei ddylunio i dderbyn 
gwastraff trwy’r rheilffordd. Ychwanegodd bod llawer o waith wedi ei wneud 
ar hyn yn ystod y broses caffael, gan nodi bod yn rhaid i’r holl fidwyr 
ddarparu bid ar sail rheilffordd. Yn anffodus, canlyniad hyn oedd canfod bod 
costau rheilffordd yn sylweddol uwch nag opsiwn y ffyrdd ac yn rhy ddrud i’w 
ystyried.

Ychwanegodd CE mai’r broblem oedd costau cario nwyddau ar y rheilffordd..

Ychwanegodd y Cynghorydd Greg Robbins ei fod wedi gweld hyn yn achos 
prosiectau eraill hefyd. 

Ychwanegodd SO ymhellach bod perchnogion newydd Enfinium yn awr yn 
edrych ar welliannau i effeithiolrwydd eu holl beiriannau Ynni o Wastraff. 

Amlinellodd SO y gwaith oedd ei angen ar gyfer datblygu rhaglen addysg i 
gefnogi’r ganolfan ymwelwyr ar y safle. 

Gofynnodd y Cynghorydd Catrin Wager os y byddai’r cynllun cymorth i 
deithio yn parhau i fodoli. 

Dywedodd CE y byddai.

Yna cyflwynodd SO y cefndir i’r Gronfa Adfer Cymuned oedd yn hyfyw. 

Ychwanegodd CE bod yr arian a ddyranwyd ar gyfer deunyddiau addysgol 
ayyb yn cael ei gario drosodd. 



NWRWTPNWRWTP
NorthNorth  WalesWales  ResidualResidual  WasteWaste  TreatmentTreatment  ProjectProject  

 
Gofynnodd y Cynghorydd Glyn Banks beth oedd gwerth y gronfa, ac 
eglurodd SO mai £230k y flwyddyn yw cyfanswm y gronfa, gyda £30k - £50k 
wedi ei neilltuo ar gyfer deunyddiau addysgol a chymorth i deithio. 

PENDERFYNWYD:  

(a) Nodi cynnwys yr adroddiad.

(b) Bod y Cyd Bwyllgor yn darparu cefnogaeth ar gyfer y datblygiadau a 
amlinellwyr uchod os bydd angen. 

9. ADRODDIAD EITEMAU MASNACHOL (RHAN 2)

Aeth SO drwy’r adroddiad fel y’i cyhoeddwyd, gan roi diweddariad ar y 
cynnydd yn y trafodaethau gydag Enfinium o safbwynt dau fater contractiol. 
Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch deialog gyda WTI, y camau nesaf a’r sail ar 
gyfer cyrraedd cytundeb gydag Enfinium.

PENDERFYNWYD:  

(c) Nodi cynnwys yr adroddiad.

9. UNRHYW FATER ARALL

Diolchodd y Cynghorydd Greg Robbins i Colin Everett ar ran y Cyd Bwyllgor 
am ei waith caled a’i ymroddiad yn cyflawni prosiect mor fawr a chymhleth. 
Nodwyd gan CE bod hyn i raddau helaeth oherwydd cryfder y gweithio 
mewn partneriaeth. 

Diolchodd y Cynghorydd Brian Jones i Colin Everett a Steffan am fod mor 
broffesiynol a dymunodd yn dda i Colin ar gyfer y dyfodol. 

(Daeth y cyfarfod i ben am 3:30 pm)


